

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 6/10, tại Hà Nội, UBND tỉnh làm việc với Tổng cục Thống kê về việc tăng cường quản lý nhà nước và tổ chức thực hiện công tác thống kê, các chỉ tiêu hàng năm và trong giai đoạn 2023 - 2025 tỉnh Thái Bình; tham vấn của Tổng cục Thống kê về mục tiêu, kế hoạch giai đoạn 2021 - 2025. Các đồng chí: Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê; Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi làm việc. Dự buổi làm việc có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo UBND tỉnh và một số sở, ban, ngành.

điều hành, bảo đảm an toàn sản xuất, hỗ trợ tối đa cho người dân và doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Các cấp, ngành, địa phương trong tỉnh đã triển khai thực hiện nghiêm các chỉ đạo của trung ương, của tỉnh, xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của nhân dân, khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh, trật tự an toàn xã hội.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Ngô Đồng Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ghi nhận ngành thống kê Thái Bình thời gian qua đã bám sát, phối hợp với các ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện tốt các nhiệm vụ, các nhiệm vụ trọng tâm và ngành thống kê Thái Bình cho lãnh đạo tỉnh là rất sát với tình hình thực

tế, giúp lãnh đạo tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội. Những năm gần đây, tỉnh nỗ lực duy trì đà tăng trưởng trên các lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ, thương mại, đặc biệt là đẩy mạnh thu hút đầu tư các dự án lớn, tạo đột phá phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cảm ơn Tổng cục Thống kê trong công tác phối hợp, chỉ đạo ngành thống kê Thái Bình thực hiện tốt các nhiệm vụ về công tác thống kê trên địa bàn. Đồng thời, mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của Tổng cục Thống kê trong chuyên môn nghiệp vụ, qua đó giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu nhấn mạnh: UBND tỉnh bám sát, các cấp, ngành của tỉnh đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế - xã hội và đạt nhiều

kết quả quan trọng. Trong bối cảnh đó, việc phân tích, đánh giá các chỉ số phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Bởi vậy, Thái Bình mong muốn nhận được sự quan tâm, hợp tác, phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa tỉnh và Tổng cục Thống kê trong công tác thống kê nhà nước trên địa bàn tỉnh. Trên cơ sở đó, ngành thống kê tiếp tục cung cấp cho tỉnh những số liệu thống kê kịp thời, chính xác, khách quan nhất, giúp công tác quản lý nhà nước của tỉnh tốt hơn, khắc phục những tồn tại, hạn chế, để ra các giải pháp hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội.

Đồng chí Nguyễn Thị Hương, Tổng cục trưởng Tổng cục Thống kê đánh giá cao những mục tiêu, giải pháp của Thái Bình trong phát triển kinh tế - xã hội hiện nay cũng như giai đoạn tới. Đồng chí đề nghị Thái Bình tiếp tục phối hợp với Cục Thống kê tỉnh trong rà soát,

đối chiếu số liệu để sớm có kết quả thống kê quý IV năm nay, từ đó đưa ra số liệu thống kê về tăng trưởng và phát triển kinh tế - xã hội cho cả năm 2022. Đồng chí mong muốn Thái Bình tiếp tục quan tâm thực hiện tốt một số nội dung liên quan đến công tác thống kê như: Củng cố số liệu thống kê ở cấp xã; các sở, ban, ngành của tỉnh phối hợp chặt chẽ hơn nữa với ngành thống kê trong chia sẻ, cung cấp thông tin đầu vào để ngành thống kê tiếp cận sớm. Từ đó đưa ra số liệu thống kê kịp thời, chính xác, là cơ sở để tỉnh đề ra các giải pháp hiệu quả trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã hội. Đồng chí mong muốn sau buổi làm việc Tổng cục Thống kê và tỉnh Thái Bình sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, góp phần vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới cũng như giúp ngành thống kê hoàn thành nhiệm vụ được giao.

TRẦN TUẤN

CHỦ ĐỘNG NẮM TÌNH HÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Chiều ngày 6/10, tại Huyện ủy Hưng Hà, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác dân vận 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trong tam 3 tháng cuối năm 2022. Các đồng chí: Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Giang, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.

các nhiệm vụ trọng tâm; thường xuyên nắm chắc tình hình nhân dân, tham mưu chỉ đạo giải quyết kịp thời các vụ việc phức tạp, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh, giữ vững ổn định chính trị.

Công tác dân vận chính quyền được chú trọng đẩy mạnh theo phương châm hướng về cơ sở, tăng cường lắng nghe ý kiến nhân dân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở. Công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được thực hiện nghiêm. Hoạt động tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân từng

bước đi vào nền nếp. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của nhân dân đội ngũ cán bộ, công chức được nâng lên. Hệ thống dân vận các cấp đã phát huy vai trò chủ động, tích cực trong tham mưu, đề xuất, triển khai các nội dung chương trình công tác năm bảo đảm chất lượng, hiệu quả. MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; tăng cường tổ chức các hoạt động thu hút đoàn viên, hội viên; phát huy tốt vai trò đại diện chăm lo bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân; nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước; tích cực triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận làm rõ thêm một số kết quả đạt được trong công tác dân vận thời gian qua gắn với nhiệm vụ cụ thể của từng địa phương, cơ quan, đơn vị; đồng thời, đề xuất một số nhiệm vụ, giải pháp nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác dân vận trong thời gian tới. Phát biểu kết luận, đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao kết quả công tác dân vận của tỉnh đã đạt được trong thời gian qua đồng thời chỉ ra một số điểm tồn tại, hạn chế cần tập trung khắc phục. Về nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, đồng chí đề nghị tiếp tục tập trung tuyên truyền, quán triệt đầy đủ quan điểm, chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, nhất là các chủ trương, chính sách, pháp luật mới đến người dân. Chủ động nắm tình hình, giải quyết kịp thời các vướng mắc ngay từ cơ sở. Tiếp tục

triển khai thực hiện tốt việc tiếp xúc, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp với nhân dân. Rà soát lại các kế hoạch, nội dung, chương trình đã xây dựng của năm 2022 để bổ sung hoàn thiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra. Đẩy mạnh các phong trào thi đua thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm bám sát nhiệm vụ chính trị của tỉnh, hướng mạnh về cơ sở, tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong các hoạt động; thường xuyên quan tâm chăm lo đời sống đoàn viên, hội viên. Đẩy mạnh công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; chú trọng nâng cao hiệu quả, chất lượng các cuộc giám sát.

ĐÀO QUYÊN

TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM...

(Tiếp theo trang 1)

tham gia học tập nghị quyết, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, người có điểm tích lũy cao nhất trên 135.000 điểm. Phần mềm đã trở thành một kênh thông tin chính thống, hấp

dẫn và bổ ích đối với mỗi cán bộ, đảng viên trong khai thác tin tức, học tập nghị quyết và sinh hoạt đảng. Việc ứng dụng phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" đã mang lại hiệu quả rất thiết thực, làm thay đổi tư duy trong

lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần quan trọng nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng và chất lượng đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Thái Bình.

Tại buổi làm việc, thành viên Ban biên tập "Số tay đảng viên điện tử" đã giới thiệu về các tính năng, tiện ích, cách thức sử dụng phần mềm, phương thức

quản lý, kinh nghiệm triển khai ở cơ sở.

Tiếp đó, các đại biểu đã tập trung thảo luận, trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng. Buổi chiều, đoàn công tác đi tìm hiểu thực tế việc triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" tại Đảng bộ xã Thụy Trinh (Thái Thụy).

Đến nay, Sơn La là đơn vị thứ 15 trong toàn quốc về học tập kinh nghiệm triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" tại Thái Bình. Sau chuyến học tập kinh nghiệm, Ban Tổ chức Tỉnh ủy Sơn La sẽ tham mưu Ban Thường vụ Tỉnh ủy Sơn La triển khai phần mềm "Số tay đảng viên điện tử" trong Đảng bộ tỉnh.

ĐÀO QUYÊN

CHO Ý KIẾN VỀ QUY HOẠCH TỈNH THÁI BÌNH...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại cuộc họp, đồng chí Nguyễn Khắc Thiện, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh: Việc lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh cũng như

khẳng định chiến lược phát triển của tỉnh trong thời gian dài. Việc lập quy hoạch tỉnh thời gian qua đã được UBND tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương và đơn vị tư vấn phối hợp triển khai thực hiện công phu, bài bản, kỹ lưỡng và khoa học. Tuy nhiên, các ý kiến

thảo luận tại cuộc họp cho thấy việc lập quy hoạch tỉnh vẫn còn một số tồn tại, hạn chế, nhất là việc tiếp thu các ý kiến đóng góp vào quy hoạch còn chưa đầy đủ.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tư vấn cần tiếp thu đầy đủ ý kiến tham gia tại cuộc họp để rà soát, nghiên cứu, chỉnh sửa, bổ sung vào dự thảo quy hoạch tỉnh một cách hợp lý, phù hợp với

mục tiêu, định hướng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian tới.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý đơn vị tư vấn cần chú trọng đến một số lĩnh vực quan trọng trong quy hoạch tỉnh, nhất là quy hoạch các dự án trọng điểm như các dự án giao thông, các khu đô thị, các dự án cảng biển, các khu, cụm

công nghiệp, điện gió, điện khí, các phương án phát triển không gian biển... để cập nhật, bổ sung vào quy hoạch tỉnh; đơn vị tư vấn phải khẩn trương hoàn thành dự thảo quy hoạch tỉnh để gửi các sở, ban, ngành, địa phương trước ngày 16/10 để hoàn chỉnh dự thảo lần cuối trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh xem xét, cho ý kiến.

HOÀNG LANH

Hội thảo lấy ý kiến tham gia dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi)

Sáng ngày 6/10, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội thảo lấy ý kiến đóng góp vào dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi). Dự hội thảo có các đồng chí: Nguyễn Văn Đoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng ban Đại diện Quốc hội chuyên trách tỉnh; Lại Văn Hoàn, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Cùng dự có các đại biểu Quốc hội, đại diện lãnh đạo một số ngành, địa phương, đơn vị.

Tại hội thảo, các đại biểu cơ bản nhất trí với nhiều nội dung của dự án Luật đồng thời đưa ra các ý kiến cụ thể như: Về thời gian cấp chứng chỉ hành nghề cần nghiên cứu có quy định phù hợp song cũng có ý

kiến cho rằng có thể kéo dài hơn hoặc cấp vĩnh viễn. Thời gian kiểm tra, đánh giá năng lực hành nghề phải phù hợp, tránh làm ảnh hưởng đến hoạt động của các cơ sở y tế. Bên cạnh đó, cần nêu rõ nội dung quản lý nhà nước về hành nghề y được, giao trách nhiệm cụ thể cho từng cấp; các quy định về

giá khám bệnh, chữa bệnh; bổ sung mục riêng về hoạt động của trạm y tế; xã hội hóa y tế là cần thiết và nên ban hành nghị quyết riêng để có cơ sở pháp lý thực hiện; có chế độ đãi ngộ phù hợp đối với nguồn nhân lực chất lượng cao...

Phát biểu tại hội thảo, đồng chí Phó Trưởng đoàn đại biểu

Quốc hội chuyên trách tỉnh ghi nhận, đánh giá cao ý kiến đóng góp của các đại biểu. Qua ý kiến đã nắm bắt được những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động khám bệnh, chữa bệnh và một số vấn đề đại biểu quan tâm hiện nay như: giá khám bệnh, chữa bệnh, việc cấp chứng chỉ hành nghề... Các ý kiến đóng góp cho dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) sẽ được ghi nhận, tổng hợp để trình Quốc hội trong thời gian tới.

HOÀNG LANH

Tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ

Thực hiện Công văn số 5470/ BYT-DP ngày 03/10/2022 của Bộ Y tế và Công văn số 3590/ UBND-KGVX ngày 04/10/2022 của UBND tỉnh về tăng cường phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ; để chủ động giám sát, phát hiện sớm các trường hợp bệnh, kiểm soát dịch kịp thời không để bùng phát dịch bệnh đậu mùa khỉ, tỉnh chống dịch, hạn chế tối đa số mắc và tử vong, Sở Y tế đề nghị các cơ quan, địa phương, đơn vị triển khai thực hiện như sau:

ngày 01/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác phòng, chống bệnh đậu mùa khỉ và các hướng dẫn của Bộ Y tế, Sở Y tế.

- Đẩy mạnh truyền thông, thông tin rõ ràng, cụ thể, bằng nhiều hình thức cho người dân về các biện pháp dự phòng dịch bệnh đậu mùa khỉ theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
- Thực hiện nghiêm giám sát dịch bệnh tại vùng cửa khẩu, người nhập cảnh từ nước ngoài về tỉnh (chú trọng trường hợp có yếu tố dịch tễ hoặc triệu chứng liên quan đến dịch bệnh đậu mùa khỉ).

- Các đơn vị chủ động lập kế hoạch, kịch bản đáp ứng, diễn tập theo các tình huống để sẵn sàng đáp ứng trong trường hợp dịch bệnh xảy ra.
- Sẵn sàng thuốc, bảo hộ, trang thiết bị, nhân lực, kinh phí.
- 2. Các đơn vị y tế:
 - Tăng cường giám sát tại các cơ sở khám chữa bệnh và dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời.
 - Tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế các tuyến về cách phát hiện ca bệnh, xử lý khi gặp các trường hợp nghi ngờ: Trung

- Tiếp tục tăng cường triển khai Công điện số 680/CD-TT

hợp tiếp xúc với trường hợp dương tính với đậu mùa khỉ để xác định nguồn lây nhiễm; quản lý, xử lý kịp thời ổ dịch không để dịch lây lan rộng ra cộng đồng.

- + Tổ chức cách ly, điều trị trường hợp dương tính, hạn chế để bệnh nhân diễn biến nặng hoặc tử vong, lưu ý không để xảy ra lây nhiễm chéo, lây nhiễm đối với nhân viên y tế trong quá trình chăm sóc, điều trị tại cơ sở y tế.
- Các trường hợp phát hiện hoặc nghi ngờ ca bệnh, báo cáo về Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thái Bình (ĐT: 02273.836.722) để được tư vấn, hỗ trợ khi cần thiết.

ĐỒNG CHÍ PHÓ BÍ THƯ THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Nguyễn Tiến Thành, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thăm mô hình nuôi cá trên ao nổi của anh Phạm Mạnh Hùng, xã Vũ Đoài (Vũ Thư).

tất yếu của nông nghiệp hiện nay cần phải tiếp tục nhân rộng. Đồng chí đề nghị các hộ tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, chú trọng chăn nuôi an toàn sinh học, bảo vệ môi trường, bảo đảm uy tín, chất lượng sản phẩm; đồng thời, tích cực chia sẻ kinh nghiệm, hỗ trợ các hộ nông dân khác cùng sản xuất, kinh doanh hiệu quả, tạo ra chuỗi liên kết trong quá trình chăn nuôi, tiêu thụ sản phẩm. Đồng chí yêu cầu các cấp hội nông dân, huyện Vũ Thư chủ động hỗ trợ nông dân phát triển các mô hình sản xuất thành tổ hợp tác, ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị sản phẩm. Đặc biệt, hỗ trợ bà con về vốn, tiêu thụ sản phẩm, chủ động đầu tư bảo đảm tính ổn định lâu dài. Cùng với đó, chú trọng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, phát triển thêm các mô hình kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, ứng dụng công nghệ cao, mang lại giá trị cao; chú trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm, tạo chỗ đứng trên thị trường.

GẶP MẶT THÍ SINH...

(Tiếp theo trang 1)



Đồng chí Phạm Đồng Thụy, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tặng hoa động viên 2 thí sinh.

tình chuẩn mực của kiến thức trong quá trình chuẩn bị nội dung chuyên đề; làm nổi bật được kiến thức trọng tâm, cơ bản theo mục tiêu, yêu cầu của chuyên đề. Trong quá trình chuyển tải đều bảo đảm tính logic, chuyển ý linh hoạt, nhẹ nhàng. Các thí sinh dự thi đã coi trọng liên hệ với thực tế, phát huy tốt vai trò của công nghệ thông tin vào quá trình thuyết giảng; đặc biệt, chú trọng sự tương tác giữa giảng viên và học viên.

Đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu, các thầy cô giáo Trường Chính trị tỉnh thời gian qua đã giúp đỡ 2 thí sinh có sự chuẩn bị tốt nhất để tham gia hội thi cấp khu vực. Đồng chí đề nghị 2 thí sinh trên cơ sở ý kiến góp ý của các thầy cô giáo Trường Chính trị tỉnh tiếp tục đầu tư nghiên cứu, chuẩn bị tốt nội dung bài thi bảo đảm chất lượng, dự thi với tinh thần quyết tâm cao nhất; chú ý 2 thí sinh gạt hái được thành công rực rỡ tại hội thi cấp khu vực.

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Đường dây nóng: 1800 9402 - 0227.3831.398

Tình hình dịch Covid-19 đến ngày 6/10

Thế giới: Hơn 6,55 triệu người đã tử vong do Covid-19. Tính đến chiều ngày 6/10 số ca mắc Covid-19 tại các quốc gia, vùng lãnh thổ là hơn 625 triệu ca, trong đó hơn 6,55 triệu người đã tử vong.

Việt Nam: Có 1.130 ca mắc Covid-19 mới. Bản tin phòng, chống dịch Covid-19 ngày 6/10 của Bộ Y tế cho biết, có 1.130 ca mắc mới, trong ngày có 51 bệnh nhân khỏi, không có ca nào tử vong.

Trong ngày có 13.013 mũi vắc-xin phòng Covid-19 được tiêm. Như vậy, tổng số mũi vắc-xin đã được tiêm là hơn 260,2 triệu mũi, trong đó số mũi tiêm cho trẻ từ 12 - 17 tuổi là gần 23 triệu mũi.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị là 76 ca.

Thái Bình: Các cơ sở y tế không tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 mới

Trong ngày, các cơ sở y tế không tiếp nhận bệnh nhân Covid-19 mới. Tổng số bệnh nhân Covid-19 đang điều trị tại các cơ sở y tế là 14 bệnh nhân. Tính đến hết ngày 5/10, Thái Bình đã tiêm hơn 4,23 triệu mũi vắc-xin phòng Covid-19, trong đó tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm mũi 3 là 93,61%; trẻ từ 12 - 17 tuổi đã tiêm mũi 3 là 48,6%; mũi 2 là hơn 104,4%; trẻ từ 5 - 11 tuổi đã tiêm đủ 2 mũi vắc-xin là 106.312, đạt 54,11%.

SỐ ĐIỆN THOẠI TIẾP NHẬN CÁC THÔNG TIN VỀ DỊCH COVID-19. SỞ Y TẾ: 0969.851.212, 0227.3640.786. TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT TỈNH: 0931.581.292, 0914.590.476, 0227.3831.885